

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๓๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอักษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๒๔๗๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว ๑๑๔๗๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ QR code รายงานเหตุการณ์

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดกำกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริง หรืองานเทศกาลสำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้แจ้งให้เข้มงวดกวดขันในการดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงเทศกาลดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ใช้บริการหรือร่วมกิจกรรมมีความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันและเฝ้าระวังมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด กวดขัน และตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ กฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ และการก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

๒. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกแห่ง ตรวจสอบในเรื่องระบบความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว มิให้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้ ตลอดจนการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแบ่งพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้อยู่ในพื้นที่เปียกน้ำหรือชื้น เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน รวมทั้งควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้สัมพันธ์กับประเภทกิจการ การใช้อาคารไม่ให้แออัดหนาแน่นจนเกินไป

๓. ให้นายทะเบียนโรงแรมกำกับให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจัดทำบัตรทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๓) ในทันทีที่มีการเข้าพัก การส่งสำเนาทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔) ในแต่ละวันไปให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์ การดูแลไม่ให้บุคคลหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควรเชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองหรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม การแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันที ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเหตุดังกล่าว และแจ้งให้ผู้แจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมบันทึกรายการผู้เข้าพักทุกรายในรูปแบบที่เห็นว่าสะดวก

/๔. ให้จังหวัดและ...

๔. ให้จังหวัดและอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารให้ถูกต้องตามประเภทของอาคารที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งตรวจสอบระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๕. กรณีมีเหตุด่วนหรือการกระทำความผิดเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าว ให้รายงานเหตุการณ์ให้กรมการปกครองทราบโดยด่วน ทางแอปพลิเคชัน Line ผ่านทาง QR code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
สำนักการสอบสวนและนิติการ
โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๕๙



การรายงานเหตุด่วนสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line)



แนวทางการรายงานเหตุด่วนสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗

๑. จังหวัด (เฉพาะกรณีที่เกิดเหตุด่วนสำคัญ) สแกนเข้ากลุ่มไลน์ ผ่าน Qr Code ข้างต้น
๒. จังหวัด รวบรวมข้อมูลเหตุด่วนสำคัญ เช่น สรุปเหตุการณ์เบื้องต้น ภาพถ่าย เอกสาร เป็นต้น ส่งมายังกลุ่มไลน์ดังกล่าว พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ

◆◆◆เทศกาลสงกรานต์ เน้นความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม”◆◆◆

ส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการ
สำนักงานสอบสวนและนิติการ

